

Source :

ข่าวหุ้น

61185663

Date : → 8 มิ.ย. 2561

Page :

1, 27

No :

## GUNKUL โอดซื้อหุ้น FEC จ่อพังกำไร 100 ล้านบาท/ปี

“GUNKUL” ทุ่ม 650 ล้านบาท ซื้อหุ้น “ฟิวเจอร์ อีเล็กทริคอลล่า” หรือ FEC เตรียมซงผู้ถือหุ้นไฟเขียว 28 มิ.ย.นี้ อวดแบ็กล็อก 700 ล้านบาท คาดสร้างกำไรเข้ามาเพิ่ม 100 ล้านบาท/ปี

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL กล่าวว่า บริษัทเตรียมเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ  
หน้า 27

## GUNKUL

ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 28 มิ.ย. 2561 ขออนุมัติเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็กทริคอลล คอนโทรล จำกัด (FEC) โดยบริษัท กันกุล ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GPD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มูลค่าการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 650 ล้านบาท

โดยซื้อหุ้นสามัญ FEC จำนวน 10 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 100% ของหุ้นจดทะเบียนที่ออกและจำหน่ายแล้วรวม 10 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยง ทั้งนี้มีบริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการซื้อหุ้นดังกล่าว

ขณะที่การลงทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับงานเคเบิลใต้ดิน รวมถึงการนำสายไฟลงดิน ซึ่งจะมีมูลค่างานปีละหลายหมื่นล้านถึงระดับแสนล้านบาท หากในพื้นที่กรุงเทพฯ และในจังหวัดอื่น ๆ จะมีการนำสายไฟลงดิน มองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตได้อีกมาก

รวมถึงเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุน เพิ่มความหลากหลายในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการลงทุนที่สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้ทันที นอกจากนี้ ยังเป็นการลงทุนในบริษัทที่มีความพร้อมด้านผลงานและบุคลากรสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า จึงเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

ด้านสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ ยังมาจากธุรกิจพลังงานทดแทน 80% ของรายได้รวม ส่วนที่เหลือประมาณ 20% จะมาจากธุรกิจก่อสร้าง (EPC) และธุรกิจเทรดดิ้ง ซึ่งในอนาคตสัดส่วนจากธุรกิจ EPC จะปรับเพิ่มขึ้น จากการศึกษาที่ซื้อบริษัท พีวเจอร์ฯ เข้ามาช่วยเสริมธุรกิจในอนาคต

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการ GUNKUL กล่าวว่า บริษัทพีวเจอร์ฯ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นต้น รวมถึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า เช่น สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน และระบบส่องสว่าง เป็นต้น โดยปัจจุบันมีมูลค่างานในมือ (แบ็ก-ล็อก) ประมาณ 700 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นการลงทุนที่สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า เคเบิลใต้น้ำ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงของการเติบโต โดยจะมีงานออกมากกว่า 100,000

ล้านบาท คาดว่าจะได้งานประมาณ 10% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท และคาดว่าจะสร้างกำไรเข้ามาเพิ่มประมาณปีละ 100 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเข้าประมูลงานก่อสร้างวางระบบสายไฟใต้น้ำ 2 โครงการ ที่เกาะสมุยมูลค่า 2,000 ล้านบาท และที่เกาะเต่า มูลค่า 1,700 ล้านบาท

ด้านโครงการพลังงานทดแทนของ GUNKUL ซึ่งโครงการพลังงานลมมี 3 โครงการ รวมกำลังการผลิต 180 เมกะวัตต์ โดยมี 2 โครงการที่ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว จึงเหลืออีก 1 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้ามิตรภาพวินด์ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ คาดว่าจะ COD ในวันที่ 20 มิ.ย. 2561 ซึ่งทั้ง 3 โครงการในช่วง 10 ปีแรกจะสร้างรายได้ประมาณ 2,500-3,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นอีก 2 โครงการ กำลังการผลิตรวมประมาณ 80 เมกะวัตต์ ที่จะมีการ COD ในช่วงไตรมาส 4/2561

ขณะเดียวกัน GUNKUL มุ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าภาคเอกชน อย่างการลงทุนติดตั้งโรงไฟฟ้าบนหลังคาให้กับภาคเอกชนแบบให้ส่วนลดและสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบระยะยาว (Private PPA) โดยมีการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 20 เมกะวัตต์ คาดว่าปลายเดือน มิ.ย.นี้ จะมีเซ็นเพิ่มอีกประมาณ 30 โครงการ ■